

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

##### 1. Công tác giám sát

Ban Pháp chế đã triển khai các kế hoạch tổ chức thực hiện 02 cuộc giám sát, cụ thể như sau:

1.1. Giám sát việc thực hiện công tác liên thông thủ tục đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, qua công tác giám sát đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường tại báo cáo số 20/BC-HĐND-PC ngày 06 tháng 11 năm 2019.

1.2. Giám sát về việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua công tác giám sát đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo của Công an phường tại báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Qua giám sát, Ban Pháp chế đã nhận xét cụ thể các mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế cần có biện pháp khắc phục của các đơn vị tại các Báo cáo đã trình cho Thường trực Hội đồng nhân dân phường. Do nội dung kiến nghị liên quan đến nhiều cơ quan, lĩnh vực khác nhau, nên Ban Pháp chế phường vẫn tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết sự việc theo nội dung kiến nghị.

##### 2. Công tác thẩm tra tờ trình và báo cáo

Công tác thẩm tra các tờ trình liên quan đến thẩm quyền của Ban được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, nội dung thẩm tra đảm bảo chất lượng, đưa ra những nhận xét, đánh giá sát với tình hình thực tế, giúp cho đại biểu thảo luận và quyết định kịp thời các vấn đề đối với các tờ trình. Trong năm 2019, Ban pháp chế đã tổ chức thẩm tra:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

+ Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn phường Cầu Kho 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường

+ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

+ Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

+ Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn phường Cầu Kho năm 2019.

+ Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 và trước kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân phường.

+ Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 của Hội đồng nhân dân phường.

### **3. Công tác khác**

Tham dự buổi trao đổi kinh nghiệm giữa Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 10 phường về công tác thẩm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.

Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2020.

Cùng tham dự thực hiện giám sát chuyên đề giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân phường với Thường trực Hội đồng nhân dân.

Tham dự giao ban thường kỳ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân phường.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

- Trong năm 2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chương trình công tác đã đề ra như:

+ Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động giám sát, trong đó đã tập trung xây dựng đề cương yêu cầu các đơn vị giám sát báo cáo các nội dung sát với hoạt động thực tế của đơn vị, tập trung ở những nội dung kiến nghị khó khăn trong công tác để ghi nhận và báo cáo cơ quan cấp trên tìm giải pháp khắc phục một cách đồng bộ. Công tác giám sát đảm bảo đúng quy định pháp luật, sau mỗi cuộc giám sát đều có báo cáo kết quả, thông báo những kiến nghị, đề nghị đến cơ quan được giám sát và các đơn vị có liên quan.

+ Thực hiện tốt công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp.

- Bên cạnh những kết quả đã làm được, Ban Pháp chế cũng gặp một số khó khăn trong quá trình giám sát như:

+ Một số nội dung báo cáo của các đơn vị được giám sát chưa phân tích, đánh giá rõ ràng đến mức độ hiệu quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn chủ quan, khách quan, số liệu báo cáo chưa sát với thực tế.

+ Một số thành viên chưa chủ động nghiên cứu sâu nội dung báo cáo của đơn vị được giám sát và các nội dung báo cáo thẩm tra nên không góp ý hoặc các ý kiến góp ý chưa đạt chất lượng, còn mang tính chất vắn sự vụ sự việc, chưa bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Ban.

+ Việc báo cáo giải trình, điều chỉnh sau kết quả thẩm tra Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân chưa được các cơ quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo trả lời kết quả giải quyết cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban.

### **III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2020**

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2020, tập trung ở một số lĩnh vực trọng tâm sau:

Giám sát 02 chuyên đề:

+ Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường.

+ Công tác giải quyết đơn thư, nội dung phản ánh của người dân.

Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân phường và xây dựng chương trình giám sát năm 2021.

Ngoài ra Ban Pháp chế còn thực hiện một số nội dung khác do Thường trực Hội đồng nhân dân phân công và phối, kết hợp với Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường cùng thực hiện nhiệm vụ chung khi có yêu cầu.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và trọng tâm công tác năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thường trực HDND phường;
- Thường trực UBND phường;
- BTT.UBMTTQVN phường;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu: VT.



**Phạm Hoàng Lan**

